



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤๅชี - บ้านต้นจั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่พูล  
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กำหนด

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประมูล  
จ้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาฤๅชี - บ้านต้นจั่ว หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่พูล อำเภอ  
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต. กำหนด โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E - Auction) งบประมาณอนุมัติ ๘,๐๘๖,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๘๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทาง  
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ  
ของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย  
อื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน  
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่  
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติทางเทคนิค  
ในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล  
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดย  
เป็นสัญญาเดียวกัน และ เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ  
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “องค์การบริหารส่วนตำบล” เชื้อถือ

๗ เป็นนิติบุคคลที่ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘ เป็นนิติบุคคลที่ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙ เป็นนิติบุคคลที่ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่เข้าร่วมฟังคำชี้แจง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ณ. ที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ได้ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ [www.maephun.org](http://www.maephun.org) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๐๔-๐๒๒๕ ในวัน และ เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายจรูญ ปัญญาสงค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล

หมายเหตุ การลงนามในสัญญา จะกระทำได้อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่รับถ่ายโอนภารกิจ) จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเท่านั้น

